

ประกาศคุณูปการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาปริญญาโทพื้นที่ภาคอีสาน (CBMAG) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากองค์กรชุมชน ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ ลิขิตประเสริฐ ผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ ที่กรุณาแนะนำในเรื่องการเขียนและพัฒนาโครงการ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัฬห ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ดร.สาธิต ผลเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ ลิขิตประเสริฐ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ศิริอำพันธ์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ประจัญสานต์ กรรมการสอบ ที่กรุณาให้คำแนะนำ ปรีกษา แนวทางการเขียนวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ ดร.สุรชัย ปิยานุกุล ดร.นฤมล สมคณา และอาจารย์สุจิตรา ขางนอก ที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้านต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่เอื้ออำนวยและประสานงานในการจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณทีมงานวิจัยทุกคน และคุณพิศกรวิไลย สหุณาหุ ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเกือบทุกขั้นตอน ขอขอบคุณ ผศ.ดร. ชูภักดิ์ สุทธิธา และคณะที่ปรึกษาโครงการ ขอขอบคุณคุณภาสกร บัวศรี คุณอรุณวดี หงษ์อุคร คณะปฏิบัติงานโครงการ(CBMAG) ภาคอีสาน ที่ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ติดตามดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและการจัดทำระบบบัญชีโครงการ ขอขอบคุณคณะที่เลี้ยงโครงการวิจัยขององค์กรชุมชน ที่ให้คำแนะนำในกระบวนการเก็บข้อมูล ขอขอบคุณผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบอน อาจารย์จันดา ทองทา ที่กรุณาให้ที่พักนักวิจัยในช่วงการเก็บข้อมูลในพื้นที่ และเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนบริเวณแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ขอขอบคุณกลุ่มอนุรักษ์คันทันน้ำลำนางรอง กลุ่มราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าดงใหญ่ กลุ่มอนุรักษ์ช้าง กลุ่มธนาคารต้นไม้ คิวแทนองค์กรชาวบ้านรอบแนวเขดป่า เจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 5 ลำนางรอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอ โนนดินแดง และเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทดลองเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชอาหารช้าง และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ขอขอบคุณหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ขอขอบคุณนักวิชาการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเอื้อเฟื้อรูปภาพในการทำงานวิจัย

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าระเลิงร้อยรู ที่กรุณาให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมช้างในพื้นที่ป่าดงใหญ่ ขอขอบคุณนายสุนทร บุญประสพ อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้าน โลกเพชรที่ให้ข้อมูล

สำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างช้างกับคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน และข้อมูลบันทึกย้อนหลังเกี่ยวกับช้างที่ออกมาหากินอาหารพืชไร่ราษฎร ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณนิตา มารดา บุรพาจารย์ คณาจารย์ ตลอดจนครอบครัวของผู้ศึกษาที่เป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่ง ในระหว่างศึกษาจนสำเร็จการศึกษาและทำวิทยานิพนธ์สำเร็จลงได้ด้วยดี

จิรนา ธรรมรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Buriram Rajabhat University